

**ชี้แจงแนวทางการจัดการวิธีเบิกจ่ายค่ารักษาทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือด(HD)  
ในระบบใช้บัตรสวัสดิการฯ ผ่าน EDC 4 พ.ค. 61**

--สภส-- 2 พฤษภาคม 2561

สภส. ขอแจ้งวิธีปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนระบบจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ให้ใช้บัตรประชาชนตรวจสอบสิทธิและขอเบิกผ่านเครื่อง EDC ที่เริ่มใช้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือด(HD) ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ดังนี้

**โปรแกรม HD รุ่น 2.3.5 beta**

สภส. ได้พัฒนาโปรแกรม HD รุ่น 2.3.5 beta ที่ปรับปรุงให้รับและจำหน่ายผู้ป่วยที่เข้ารับบริการฟอกเลือด ให้ได้รับความสะดวก ไม่ต้องไปตรวจสอบสิทธิและใช้บัตรที่จุดจ่ายเงินของสถานพยาบาล โปรแกรมเชื่อมโยกับ EDC ทำการส่งข้อมูลจากโปรแกรมอัตโนมัติ ไม่เป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยไตเทียมที่ต้องทำงานของจุดเก็บเงิน

สภส. เริ่มแจกจ่ายโปรแกรม HD รุ่นนี้ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2561 ผ่านช่องทาง

- ทางโปรแกรม HD ที่จะทราบว่ามีการปรับปรุงใหม่ให้ใช้ ถ้าเครื่อง PC เชื่อมโยกับ Internet
- Download โปรแกรมเพื่อติดตั้งจาก website สภส. ที่ [www.chi.or.th](http://www.chi.or.th)

สภส. เชื่อว่าหลัง 4 พฤษภาคม 2561 จะมีสถานพยาบาลจำนวนหนึ่งไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมให้ทันใช้งานได้ ในกรณีดังกล่าวสถานพยาบาลนั้นสามารถเบิกจ่ายตรงค่าบริการฟอกเลือดด้วยวิธีเดิมที่ไม่ต้องใช้ EDC ไปก่อนได้

**การติดตั้งอุปกรณ์ pos link เชื่อมต่อกับ EDC**

สำหรับสถานพยาบาลที่ยังขาดอุปกรณ์และการติดตั้ง driver ที่เชื่อมโย EDC กับเครื่อง PC สถานพยาบาลนั้นสามารถเบิกจ่ายตรงค่าบริการฟอกเลือดด้วยวิธีเดิมที่ไม่ต้องใช้ EDC ไปก่อนได้

**1. การรุดบัตรเพื่อใช้สิทธิของผู้ป่วยไตเทียมที่จุดจ่ายเงินในสถานพยาบาลของรัฐ**

สภส. คาดว่าสถานพยาบาลจะมีความพร้อมโปรแกรมอุปกรณ์ในเวลาอันสั้นไม่น่าจะเกิน 7 วันทำการ

ในระหว่างที่รอความพร้อมข้างต้น ผู้ป่วยใช้บริการฟอกเลือดและรับยา EPO ไม่ต้องไปจุดเก็บค่ารักษาเพื่อทำธุรกรรมผ่าน EDC หลังจากที่มีความพร้อมแล้ว งานขั้นตอน รับ, จำหน่าย ตามโปรแกรม HD จะใช้แทนงานทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงที่จุดเก็บเงินได้ทันที

สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่ติดตั้ง EDC ไว้ที่หน่วยไตเทียม เมื่อติดตั้งโปรแกรม HD รุ่น 2.3.5 แล้ว ให้ผู้ป่วยติดต่อทำการเบิกจ่ายตรงที่จุดเก็บเงินผ่าน EDC แล้วนำ slip ที่ได้มาบันทึก approve code ในโปรแกรม HD ตามวิธีที่กำหนด สำหรับค่ารักษาส่วน HD และค่ายา EPO จากจุดเก็บเงินนี้ ไม่ให้สถานพยาบาลทำรายการเบิกใน Billtran ระบบเบิกผู้ป่วยนอก เพราะให้เบิกด้วยธุรกรรมจากโปรแกรม HD เท่านั้น

สำหรับค่ารักษาส่วนที่ไม่ใช่ค่าฟอกเลือดและค่ายา EPO ให้เบิกจ่ายตรงเป็นกรณีผู้ป่วยนอกทั่วไป ไม่ใช้ระบบ HD นี้เบิก

**2. การลงทะเบียนผู้ป่วยรักษาทดแทนไต(CORT) รายใหม่**

โดยที่ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยสิทธิจ่ายตรง (OPReg) ถูกยกเลิกไปในระบบใหม่ มีผลให้ไม่สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉพาะรักษาทดแทนไต(CORT)ได้ ทาง กรมบัญชีกลางจะมีการประกาศยกเลิกการใช้โปรแกรม OPReg นี้อย่างเป็นทางการในไม่ช้านี้

การลงทะเบียนผู้ป่วยกลุ่ม CORT รายใหม่ที่ถูยกเลิกโดยปริยายนี้ ให้หน่วยไตเทียมทั้งภาครัฐและเอกชน รับผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการรายใหม่ด้วยวิธีการเดียวกันกับการรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมรายใหม่ด้วยโปรแกรม HD ที่ทำอยู่แล้วได้ สามารถทำงานทะเบียนนี้ได้ในโปรแกรมรุ่นปัจจุบันที่ใช้อยู่

**3. การส่งต่อผู้ป่วยไปหน่วยไตเทียมเอกชน**

แม้ว่าจะมีการปรับปรุงการรับผู้ป่วยใหม่ตามข้อ 3. ขอให้สถานพยาบาลของรัฐยังคงส่งต่อผู้ป่วยรักษาทดแทนไตที่ต้องไปใช้บริการที่หน่วยไตเทียมเอกชน ด้วยวิธีการและเอกสารที่ทำอยู่ไปก่อน จนกว่ากรมบัญชีกลางจะประกาศยกเลิกขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยนี้